

**ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**TỈNH KHÁNH HÒA** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 587 /TB- UBND

Nha Trang, ngày 31 tháng 10 năm 2016

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của UBND tỉnh về giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp  
theo Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính Phủ**

Ngày 25/10/2016, ông Lê Đức Vinh – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp với các Sở, ngành liên quan để bàn biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, Nhà đầu tư theo Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính Phủ ( Nghị quyết 35/NQ-CP). Tham dự cuộc họp có ông Trần Sơn Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe các Sở, ngành liên quan báo cáo quá trình triển khai các giải pháp của đơn vị mình nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, Nhà đầu tư theo Nghị quyết 35/NQ-CP và các chỉ đạo của UBND tỉnh; ý kiến của các thành viên dự họp, ông Lê Đức Vinh chủ trì cuộc họp kết luận như sau:

Thời gian vừa qua, các Sở, ngành, địa phương đã triển khai thực hiện nhiều công việc hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển nhưng kết quả chưa được như mong muốn, nhiều thủ tục giải quyết còn chậm. Để khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh yêu cầu:

1, Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, Nhà đầu tư theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2706/UBND ngày 26/4/2016, Công văn số 3853/UBND-TH ngày 07/6/2016 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, Quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh về Quy chế phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của UBND tỉnh về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ, Công văn số 6181/UBND-VP ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh về cụ thể hoá các nội dung thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ, Công văn số 8065/UBND-VP ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện nội dung Bản cam kết giữa tỉnh Khánh Hoà và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp.

2, Thống nhất lĩnh vực đầu tư xây dựng của một số ngành như: công nghiệp, giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao và các dự án khác có tổng mức đầu tư trên 700 tỷ đồng trên địa bàn tỉnh để tập trung các giải pháp hỗ trợ nhằm tạo ra đột phá về thủ tục hành chính trong một số khâu công việc gồm:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thủ tục cấp Quyết định chủ trương đầu tư;
- Sở Xây dựng: Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng, thẩm định quy hoạch, nhiệm vụ quy hoạch;

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Thủ tục giao đất, cho thuê đất, phối hợp thẩm định giá đất.

- Sở Tài chính: Thẩm định giá đất;

- Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong: Các thủ tục cấp quyết định chủ trương đầu tư và cấp giấy phép xây dựng.

3, Để thực hiện tốt các nội dung công việc trên, yêu cầu:

3.1, Các Sở, ngành, địa phương tiến hành rà soát công việc đã giao cho các Phòng, ban và sự phối hợp giữa các Phòng ban trong cơ quan để thực hiện tốt các công việc chuyên môn nhằm rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục cho doanh nghiệp, Nhà đầu tư, trong đó, lưu ý thực hiện tốt các công việc sau:

a. Đối với hồ sơ một cửa: Phải giải quyết đúng thời gian quy định; phân công rõ trách nhiệm của nhân viên nhận hồ sơ, giải quyết hồ sơ, tránh việc chồng chéo, trùng lặp...

b. Phân công lãnh đạo Cơ quan kiểm tra, đôn đốc các Phòng ban và các nhân viên thừa hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

3.2, Về công tác phối hợp giữa các Sở, ngành, địa phương trong việc lấy ý kiến về triển khai thực hiện các dự án:

a. Cơ quan chủ trì gửi văn bản lấy ý kiến bằng văn bản điện tử; cơ quan được hỏi ý kiến trả lời bằng văn bản điện tử đúng thời gian quy định, nếu chậm trễ hoặc không có văn bản trả lời thì Cơ quan chủ trì báo cáo UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định.

b. Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương phân công cho cán bộ chuyên môn khi tham gia ý kiến về các dự án đầu tư phải có trách nhiệm trong việc nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt kỹ các nội dung chuyên ngành và pháp lý liên quan để tham mưu cho UBND tỉnh đầy đủ, chính xác theo đúng các quy định pháp luật hiện hành. Giám đốc Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm về ý kiến của cán bộ được phân công tham gia.

c. Yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy đề xuất phương án liên thông trong việc cấp các giấy phép: Xây dựng – Phòng cháy chữa cháy- Báo cáo đánh giá tác động môi trường – Đất đai, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 12/2016.

d. Các Sở, ngành nghiên cứu, rà soát các thủ tục hành chính liên quan để Nhà đầu tư chỉ phải nộp 01 ( một) lần một loại hồ sơ của một dự án sử dụng cho nhiều thủ tục tại Sở (trước mắt, Sở Xây dựng nghiên cứu một số loại hồ sơ sử dụng chung cho 06 thủ tục tại Sở)

4, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đánh giá các khó khăn, vướng mắc cần khắc phục để khuyến khích các doanh nghiệp nộp hồ sơ cấp Đăng ký kinh doanh trên mạng thông tin điện tử. Đồng thời, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8065/UBND-KT ngày 12/10/2016 về việc triển khai thực hiện nội dung Bản

Cam kết giữa UBND tỉnh Khánh Hoà và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ( VCCI) về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và VCCI theo quy định.

5, Văn phòng UBND tỉnh rà soát, chấn chỉnh về cách thực thực hiện nhiệm vụ được giao của các Phòng, ban liên quan để phối hợp tốt với các Sở, ngành thực hiện các thủ tục triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh thông báo để các Sở, ngành liên quan biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Các Sở, Ban, ngành;
  - UBND các huyện, thị xã, thành phố;
  - Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh ( B/C);
  - Lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh;
  - Các Phòng: KT, XDND, KGVX, TH, NC;
  - Lưu VP, HB, HN, Hle, Tle.
- DN910B(THONGBAO-THNQ35-CACDAĐTU)

**TL. CHỦ TỊCH**  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



**Ngô Xuân Quân**